



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

(วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2014)

พี่น้องที่รัก ในวันอาทิตย์ที่สามเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้พิจารณาไตร่ตรองเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีที่พระบุตรของพระเจ้าจะนำมามอบแก่เรา ตั้งแต่ก่อนสังคายนาวาติกันที่สองแล้ว คริสตชนรู้จักวันนี้ในนาม **“วันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี”** (Gaudete Sunday) คำว่า **“Gaudete”** (เกาเดเต) เป็นภาษาละตินซึ่งแปลว่า **“จงร่าเริงยินดีหรือจงชื่นชมยินดี”** เพราะฉะนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในวันอาทิตย์นี้ พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีมิสซาจะสวมอาภรณ์สีชมพูหรือแดงอมชมพูซึ่งเป็นสีแห่งความชื่นชมยินดี แทนสีม่วงซึ่งเป็นสีแห่งการเป็นทุกข์กลับใจ

ทำไมเราจึงต้องชื่นชมยินดี? คำตอบคือ เพราะว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพระบุตรของพระเจ้าจะเสด็จลงมาดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์คนหนึ่งท่ามกลางเราและเป็นส่วนหนึ่งของเรา อารัมภบทของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์นบอกเราว่า **“พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา”** (ยน 1:14) ยิ่งกว่านั้น พระองค์จะทรงนำข่าวดีเรื่องความรอดพ้นของพระเจ้ามาประกาศให้เราทราบด้วย บทอ่านแรกซึ่งมาจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ เป็นข้อความซึ่งพระเยซูเจ้าทรงประยุกต์เข้ากับพระองค์เอง เมื่อพระองค์ทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมที่เมืองนาซาเร็ธ **“พระจิตของพระเจ้าสถิตเหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้”** (ลก 4:18) โดยการตรัสเช่นนี้ พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ได้รับเจิม พระเมสสิยาห์ที่ชาวอิสราเอลเฝ้ารอคอยเป็นเวลานานแสนนาน และพระผู้ไถ่กู้ประชากรของพระเจ้า

ทำไมพระองค์จึงทรงถูกส่งลงมา? คำตอบคือ พระเจ้าทรงส่งพระองค์ลงมาเพื่อ **“ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ปลอบโยนคนที่มิได้ใจชอกช้ำ ประกาศอิสรภาพแก่เชลย การปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า”** (เทียบ อสย 61:1-2) จริงอยู่ ข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้ถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจากประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้น ต้องตกเป็นเชลยในต่างแดน หลายคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะภัยสงคราม การเบียดเบียนข่มเหงจากผู้มีอำนาจ อย่างไรก็ตาม ในสมัยของเรายังมีผู้คนมากมายหลายล้านคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้เหมือนกัน เพียงแต่รูปแบบอาจแตกต่างกันเท่านั้นเอง บางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่อาจยากจนในด้านสติปัญญาก็ได้ บางคนขาดความรักและความอบอุ่นในครอบครัว แม้ว่าภายนอกดูเหมือนว่าพวกเขา ร่ำรวยและมีทุกอย่างพร้อม

แต่ในส่วนลึกของหัวใจ พวกเขารู้สึกเหมือนว่าตนเองโดดเดี่ยวในท่ามกลางฝูงชน บางคนอาจเป็นทาสของยาเสพติด ทาสของลัทธิบริโภคนิยม เห็นอะไรก็อยากจะได้ไปหมดและพยายามทุกวิถีทางที่จะได้สิ่งนั้นมาโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันดีงาม บางคนก็ตกเป็นทาสอารมณ์ของตนเอง ควบคุมอารมณ์ไม่ได้

ถ้าพระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ เราสมควรชื่นชมยินดีมิใช่หรือ? **“ข้าพเจ้าเปรมปรีดีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า วิญญาณของข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนอารมณ์ที่ทรงสวมิให้ ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุม”** (อสย 61:10-11) การเสด็จมาของพระเยซูเจ้าเป็นคำสัญญาแห่งความรอดพ้นสำหรับเราทุกคน ความรอดพ้นนี้เป็นความสมบูรณ์พร้อมทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตของชีวิตเรา ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตที่ถูกครอบงำด้วยความหวาดกลัวและความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความรอดพ้นนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถบรรลุถึงได้หลังความตายเท่านั้น แต่เป็นบางสิ่งที่เราสามารถมีประสบการณ์ได้ตั้งแต่นี้ในโลกนี้และเวลานี้แล้ว ถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์นี้ บอกได้เลยว่าคริสต์มาสไม่เคยเข้ามาในชีวิตเราจริงๆ เราจะไม่เคยพบพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสในทุกรูปแบบอย่างแท้จริง

ในบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลเชื้อเชิญเราให้ **“รำเริงยินดีเสมอ”** (1 ธส 5:16) สำหรับคริสตชน ความรำเริงยินดีหรือความสุขเป็นประสบการณ์ชีวิตประจำวันอันหนึ่ง แม้ว่ามีปัญหามากมายที่ต้องเผชิญในแต่ละวัน คุณพ่อโทนี่เดอเมโลเคยบอกว่า **“เราแต่ละคนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับความสุขในเวลานี้ และถ้าเราไม่มีความสุขเวลานี้ เราจะไม่มีอีกเลย หัวใจของความสุขของเราคือ การเปิดตัวอย่างไร้เงื่อนไขต่อการนำทางของพระเจ้าและการพร้อมที่จะพูดและกระทำอย่างกล้าหาญในพระนามของพระองค์”** ในเรื่องนี้ นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมสำหรับเรา พระเจ้าทรงส่งท่านมาในโลกนี้ในฐานะพยานเพื่อเป็นพยานถึงแสงสว่าง ท่านไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นพยานถึงแสงสว่าง (เทียบ ยน 1:7) พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างและนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างเป็นพยานให้กับแสงสว่างนั้น โดยทางศีลล้างเราทุกคนได้รับมอบหมายให้เป็นพยานถึงแสงสว่าง ยิ่งกว่านั้น ในบทเทศน์บนภูเขาพระเยซูเจ้าทรงบอกว่าเราแต่ละคนเป็น **“แสงสว่างส่องโลก”** (มธ 5:14) แต่เราเป็นแสงสว่างในลักษณะเดียวกันกับดวงจันทร์ที่สะท้อนความงดงามของแสงอาทิตย์

พี่น้องที่รัก ขณะที่เราเตรียมฉลองคริสต์มาสและการเสด็จมาของพระเจ้าในชีวิตของเราโดยทางพระเยซูเจ้า เราควรเตือนตนเองอยู่เสมอว่า พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนให้นำพระเยซูเจ้าเข้าไปในชีวิตของเพื่อนพี่น้องคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราด้วย แสงสว่างที่เราประดับสถานที่ต่างในช่วงคริสต์มาสเป็นสัญลักษณ์แทนพระเยซูเจ้า ผู้เป็นแสงสว่างส่องโลกที่แท้จริง ดังที่เราทราบกันดี ปัจจุบันนี้มีผู้คนมากมายที่ยังคงดำเนินชีวิตในความมืด ขาดเสรีภาพที่แท้จริงในการเลือกความจริงและความรัก หูหนวกตาบอดเพราะกระแสสังคมที่ถูกครอบงำด้วยวัตถุนิยม ผู้คนเหล่านี้กำลังคอยเราให้นำแสงสว่างของพระคริสต์เจ้าไปให้พวกเขา และทำให้พวกเขามีประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดี เราสามารถมีความชื่นชมยินดีของพระเยซูเจ้าและความชื่นชมยินดีของคริสต์มาสจริงๆ ก็ต่อเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเยซูเจ้าเพื่อนำความชื่นชมยินดีนี้เข้าไปในชีวิตของเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราด้วย

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน